

## อี้อฮา!! นักเรียนโรงเรียนภูเขียว สพม.30 (ชัยภูมิ) ลายมือสวยสุดระดับประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 **ดร. ศิริวรรณ อัจศรี** ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จ.ชัยภูมิ เผยว่า ทางคณะผู้บริหาร ครู-นักเรียนโรงเรียนภูเขียว รู้สึกดีใจมากที่มีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจด้านภาษาไทยทั้งการพูด การอ่านและการเขียน จนได้รับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ อย่างเช่น **ด.ญ.เพ็ญภา เรียงสารจอต** นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนภูเขียว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือ ม.1-3 ระดับประเทศ ในงานการประชุมและการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 จาก นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีคุณครูเดือนฉาย เหลาเสนา และคุณครูจุฑามาศ เจริญศิริ เป็นครูผู้ฝึกสอน

ประเภท... การแข่งขันคัดลายมือ..... ระดับ... ม. ๑ - ม. ๓

ผู้ค้นพบปราสาทพระวิหารในสมัยปัจจุบัน คือ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรรพสิทธิ์ประสงค์ พระราชโอรสองค์ที่ ๑๑ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ขณะทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงต่างประเทศ สด็จไปรับราชการที่มณฑลลาวทวาย (อีสาน) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และได้ทรงจารึกปี พ.ศ. ที่พบเป็นเลขไทย ตามด้วยพระนามไว้ที่บริเวณช่องอนพาเปี้ยตาดี เป็นข้อความว่า “๑๑๘ สรรพสิทธิ์”

ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีนได้ทำสนธิสัญญา พ.ศ. ๒๔๔๗ ในการปักปันเขตแดนกับราชอาณาจักรสยาม โดยมีความตามมาตรา ๑ ของสนธิสัญญา ระบุให้ใช้เส้นปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ซึ่งมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนไทย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ฝ่ายเดียวส่งมอบให้สยาม ๕๐ ชุด แต่ละชุดมี ๑๑ แผ่น และมีแผ่นหนึ่งคือ “แผ่นดงรัก” ที่ครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพระวิหาร และไม่ได้ใช้แนวเส้นปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ทำให้ปราสาทพระวิหารในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา โดยที่รัฐบาลสยามในขณะนั้นไม่ได้รับรองหรือทักท้วงความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าว

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ประเทศฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อประเทศเยอรมนี ทำให้แสนยานุภาพทางทหารลดลง จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้ยื่นข้อเสนอรื้อถอนดินแดน ที่เสียไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ คืนจากฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสปฏิเสธและมีการเคลื่อนไหวทางทหาร ทำให้เกิดสงครามพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ประเทศไทยได้รับชัยชนะในการรบตลอด ๒๒ วัน

**ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค** ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ) กล่าววู ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย มาโดยตลอด อย่างเช่น โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มีทั้งการคัดไทย ยอความ การแต่งกลอนสุภาพ เรียงความ พินิจวรรณคดีไทย พร้อมกันนี้ ได้มีการคัดเลือกผลงานนักเรียน ส่งไปยังสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และประกวดแข่งขันจนกระทั่งนักเรียนได้รับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ และที่สำคัญเป็นรางวัลด้านภาษาไทย

**ด.ญ.เพ็ญญา เรียงสารจอต** เจ้าของรางวัลชนะเลิศ คัดลายมือ ม.1-2 ระดับประเทศ เล่าว่า ตนเองได้ฝึกฝนตามแบบอักษรที่ถูกต้องทุกวัน และเทคนิคที่สำคัญก็คือ การนั่งตัวตรงๆ มีสมาธิและตั้งใจ เขาใจและอดทนสูง จึงอยากฝากให้เพื่อนๆ ฝึกฝน ตั้งใจเขียนตัวหนังสือ ให้สวย รับรองมีเสน่ห์มากคะ

ด้าน **คุณครูจุฑามาศ เจริญศิริ** ครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ตนเองต้องการให้นักเรียนมีลายมือที่สวยงาม  
ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่านักเรียนที่มีลายมือสวยได้น้อยมาก  
จึงอยากที่จะอนุรักษ์และสืบสานตัวหนังสือที่มีรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ  
ถูกต้องตามโครงสร้างการคิดลายมือนี้หายากมาก จึงอยากจะให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป  
ส่วนเทคนิคการฝึกสอนก็จะออกแบบตัวคัดลายมือฉบับ แล้วให้นักเรียนฝึกเอง  
ถือว่านักเรียนเขามีความสามารถด้วยตนเองมาก